

VP UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ,
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149/TTXT-DL

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Về việc đề xuất các dự án đầu tư hỗ trợ hạ tầng du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ

Kính gửi: UBND huyện đảo Cồn Cỏ.

Sau Hội nghị kích cầu du lịch và chương trình Famtrip du lịch đảo Cồn Cỏ ngày 29/6 – 01/7/2020, đã có hiệu ứng tích cực cho du lịch đảo Cồn Cỏ, lượng khách du lịch ra tham quan đảo Cồn Cỏ tăng khá lớn về số lượng và chuyển trong tuần, khả năng sẽ tạo áp lực lớn cho hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có của huyện đảo không thể đáp ứng được. Để duy trì và giữ được sự hấp dẫn của du lịch đảo Cồn Cỏ, thiện cảm trong tình cảm, nhận thức và hiệu ứng truyền tải của du khách sau khi đến tham quan đảo Cồn Cỏ, trên cơ sở đề xuất của một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh kính đề nghị UBND huyện Đảo Cồn Cỏ một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND huyện Đảo Cồn Cỏ thống kê, rà soát một số dịch vụ đáp ứng cần thiết hiện nay trên đảo cho du lịch như cơ sở lưu trú (số lượng cơ sở lưu trú, số lượng phòng, chất lượng phòng, khả năng đón tiếp tối đa khách), dịch vụ ẩm thực (số lượng cơ sở, khả năng đón tiếp tối đa), dịch vụ vận chuyển khách trên đảo (loại và số lượng phương tiện, ...), các dịch vụ tham quan, khám phá (tắm biển, lặn biển ngắm san hô, ...), dịch vụ vui chơi giải trí, ...

2. Đề nghị UBND huyện Đảo Cồn Cỏ dự kiến bố trí quỹ đất và đề xuất một số dự án quy mô nhỏ, có thể thực hiện ngay (trong khả năng quyết định của UBND huyện theo thẩm quyền) để Trung tâm làm việc, xúc tiến doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu tư.

3. Đề tạo sự thống nhất về phát triển du lịch trên đảo, cần có sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của tất cả các cơ quan, ban ngành, tổ chức, các cơ sở kinh doanh, người dân trên đảo. Trung tâm kính đề nghị UBND huyện đảo chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị trên đảo về các điểm tham quan, dịch vụ thu phí, thái độ tích cực thân thiện, mến khách ... Có thể xem xét thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế du lịch huyện đảo, thành viên bao gồm tất cả các đại diện lãnh đạo các cơ quan, cùng thống nhất trong hành động.

Về nội dung thứ nhất và thứ hai, kính đề nghị UBND huyện đảo Cồn Cỏ sớm phản hồi để Trung tâm có cơ sở triển khai công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Lê Minh Sơn, CV Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, điện thoại 0888345529./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, PGĐ TT;
- Lưu: VT, CvDL(S).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phi Tường